

BIDV tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả trong quý II năm 2024

08:33 02/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý II/2024.

Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả và bám sát kế hoạch năm; huy động vốn đảm bảo cân đối vốn, tăng trưởng tín dụng tăng khá, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước...

Tổng tài sản lớn nhất thị trường

Tính đến hết Quý II/2024, BIDV đạt được kết quả kinh doanh tích cực, thể hiện trên nhiều phương diện: Tổng tài sản hợp nhất cuối Quý II đạt trên 2,52 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường. Huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống.

Đến 30/6/2024, huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt trên 2,01 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng tốt ở phân khúc bán lẻ, góp phần gia tăng tính ổn định của nền vốn.

Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng khá so với bình quân ngành ngân hàng, dư nợ tín dụng tăng 5,9% so với đầu năm, trong đó lượng vốn cung ứng ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 105 nghìn tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; Dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt ở nhóm khách hàng cá nhân (9,1%) và khách hàng doanh nghiệp nước ngoài (8,5%).

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN thời điểm 30/6/2024 kiểm soát theo định hướng ($\leq 1,4\%$). BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Hiệu quả kinh doanh 6 tháng ghi nhận kết quả tích cực: Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 25.295 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15.549 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.



BIDV tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả trong quý II năm 2024.

Kiến tạo tương lai xanh

Nhận thức được xu hướng tất yếu của thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, BIDV đang xây dựng Chiến lược tổng thể thực hành ESG và ban hành chương trình hành động cụ thể triển khai tới các cấp thừa hành để đạt được các mục tiêu chiến lược, hướng tới mục tiêu quốc gia thực hiện phát thải ròng bằng không (net zero).

Là ngân hàng đầu tiên phát hành Báo cáo phát triển bền vững trong năm 2024 theo các tiêu chuẩn quốc tế với thông điệp “Kiến tạo Tương lai Xanh”, cung cấp thông tin về những định hướng, cam kết và thực hành phát triển bền vững của ngân hàng, tập trung vào 3 trụ cột: Chuyển đổi Xanh - Nỗ lực xây dựng Xã hội bền vững - Thúc đẩy Quản trị minh bạch, hiệu quả.

Theo đó, BIDV đã lọt TOP 20 doanh nghiệp có điểm tốt nhất trong danh mục chỉ số Phát triển bền vững VNSI (Vietnam Sustainability Index) năm 2024 do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố;

Hướng tới tương lai xanh cho cộng đồng và xã hội thông qua “xanh hóa” toàn diện hoạt động cung

cấp dịch vụ của ngân hàng, như: Xanh hóa hoạt động huy động vốn để tài trợ cho các dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Phát hành thành công Trái phiếu xanh đầu tiên tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), với giá trị 101,3 triệu USD.

Đồng thời, tiên phong triển khai sản phẩm Tiền gửi xanh quy mô huy động vốn đợt 1 năm 2024 là 3.000 tỷ đồng, với các kỳ hạn gửi linh hoạt từ 06 tháng trở lên.

Xanh hóa hoạt động tín dụng: ký kết hạn mức tín dụng xanh giá trị 100 triệu USD với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo. Là khoản tài trợ đầu tiên AFD cấp cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo hình thức cho vay ưu đãi trực tiếp không qua bảo lãnh Chính phủ và được AFD đánh giá là một trong những dự án triển khai thành công nhất AFD đã thực hiện.

Tiếp tục kết nối với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhằm thu hút thêm nguồn lực để xanh hóa tín dụng.

Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, BIDV được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng như: TOP 1000 Công ty niêm yết lớn nhất thế giới; TOP 10 Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á; “Cú đúp” giải thưởng ở hạng mục Tài chính bền vững thuộc hệ thống giải Tripple A Awards của Tạp chí The Asset (Hongkong); Tổ chức phát hành bền vững xuất sắc nhất Việt Nam và Giao dịch trái phiếu xanh xuất sắc nhất Việt Nam; Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (lần thứ 7) do Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh; 05 giải thưởng quốc tế năm 2024 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng: 02 giải thưởng về hoạt động bán lẻ (Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024); 02 giải thưởng cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp (Ngân hàng ứng dụng API và Ngân hàng Mở tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2024) và giải thưởng Ngân hàng triển khai công nghệ cho hệ thống Core Banking tốt nhất Việt Nam; Giải thưởng TOP 10 Sao Khuê 2024 cho Hệ thống Payment Hub - Trung tâm xử lý giao dịch thanh toán tập trung.

Được biết, trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bidv-tiep-tuc-duy-tri-da-tang-truong-on-dinh-an-toan-va-hieu-qua-trong-quy-ii-nam-2024>